

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	เป็นประชาคมอาเซียน สบส.ซึ่งมีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการดูแลจัดการสุขภาพ ได้กำหนดนโยบายพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานแบบสมัยใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	ไทยตั้งเป้ายุติปัญหาวัณโรคในอีก 20 ปี -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กากินะ อธิบดีกรม คร. และเครือข่าย แดงกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากลปี 59 หัวข้อ พลังยุติวัณโรค ซึ่งวันที่ 24 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล ซึ่งวัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน คาดว่าจะมีประมาณ 22,000 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเพียงประมาณ 70,000 รายเท่านั้นที่ขึ้นทะเบียนรักษา ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยใน 5 ปีแรก (59-63) ให้เหลือผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 96,000 ราย
ข่าวสด,กรุงเทพฯธุรกิจ	โรคหน้าร้อน -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กากินะ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ช่วงอากาศร้อน นอกจากโรคอุจจาระร่วง โรคที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ โรคอาหารเป็นพิษ จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-14 มี.ค. พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 23,907 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อำนาจเจริญ ขอนแก่น ทรราช อุบลราชธานี และแม่ฮ่องสอน อีกโรคคือ ฮีตสโตรก ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ ควรดูแลสุขภาพตนเอง เช่น สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี อยู่ภายในบ้านหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ลดเสี่ยงกิจกรรมออกแรงกลางแจ้งนานๆ สวมแว่นกันแดด สวมหมวกปีกกว้าง ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด อย่าทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ ไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง ออกกำลังกายช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ผู้ที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน ปวดศีรษะ ใจสั่น ตะคริว หน้ามืด ขอให้พบแพทย์หรือทีมแพทย์กู้ชีพโทร.1669 สอบถามสายด่วน คร.1422
ข่าวสด	ใช้ภูมิปัญญาไทย 'แก้ร้อน' -เสนอข่าว นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำให้พฤษภาคมสมุนไพรช่วงหน้าร้อน ได้แก่ ยาหอม 4 ตำรับ คือ ยาหอมเทพจิตร ใช้แก้ลม บำรุงหัวใจ ยาหอมทิพโอสถ แก้ลมวิงเวียน แก้ลมบาดทะจิต ยาหอมอินทจักร แก้อ่อนเหนียวอาเจียน ยาหอมนวโกฐ แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน รวมถึงการใช้ยาหม่องหรือบาล์มสูตรเย็น จะช่วยให้สดชื่น
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ Good Health	ไวรัสในหน้าร้อน -เสนอบทความเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในเด็กช่วงหน้าร้อน ได้แก่ 1.เอนเทอโรไวรัส 71 ก่อโรคมือเท้าปาก จะเกิดช่วงปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูฝน เด็กวัย 0-5 ปี มีความเสี่ยงมากที่สุด 2.ไวรัสหวัด และ 3.พิษสุนัขบ้า
แนวหน้า	อากาศร้อนเสียชีวิต -เสนอข่าว ที่ จ.แพร่ ร้อยเวร สภ.เมือง จ.แพร่ รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตกลางทุ่งนา หมู่ 4 บ้านดอน ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ ตรวจสอบพบศพ นายพร อิ่มใจ อายุ 60 ปี เสียชีวิตอยู่คากองฟาง สภาพนอนหงาย ใส่เสื้อยืดแขนยาวคลุมทับเสื้อยืดสีแดง นุ่งกางเกงขาสั้น ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอากาศร้อนจัดอาจทำให้นายพรซึ่งอาจมีโรคประจำตัว เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต
ข่าวสด	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.อรรถพล ชิพสัตยากร ผู้อำนวยการ สคร.ที่ 5 แนะนำให้เฝ้าระวังสุนัขที่เลี้ยงไว้หรือแปลกหน้าที่มีอาการน่าสงสัย ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมขู่ โยนน้ำให้สุนัขกัด ยึดหลัก 5 ย. ได้แก่ "อย่าเหยย เหยียบ แยก หยิบ และยุ่ง" หากถูกกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง อย่างน้อย 15 นาที ห้ามปิดแผล และไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไทยรัฐออนไลน์ เรื่องเล่าเช้านี้	ชื่นชมพยาบาล -เสนอข่าว เพชบุ๊กชื่อ Persia Jongtawon ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ชื่นชมหญิงสาวคนหนึ่งช่วยปั๊มหัวใจชายผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่ข้างทาง ประมาณ 20 นาที แต่ผู้ป่วยอาการหนัก ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยหญิงสาวในคลิปวิดีโอ คือ น.ส.นภาพร ธาตุประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมุทรสาคร ซึ่งมีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอนี้กว่า

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>1.7 หมิ่นครึ่ง พร้อมกับแสดงความเห็นชื่นชมในความมีน้ำใจของหญิงสาวในคลิป</p> <p>ด้าน น.ส.นภาพร ขอบคุณที่ชื่นชม อยากให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย เพราะในที่เกิดเหตุมีผู้พบเห็นก่อนแต่ไม่มีใครกล้าช่วย ถ้าทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนได้</p>
www.sanook.com	<p>ลูกโป่งรับปริญญาระเบิด</p> <p>-เสนอข่าว ที่จ.มหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บจากการระเบิดของลูกโป่งสวรรค์ที่มอบให้กันในงานรับปริญญา โดยนำลูกโป่งสวรรค์เก็บไว้ภายในรถยนต์ แล้วเกิดระเบิดขึ้น เป็นประกายไฟ ทำให้ทุกคนในรถได้รับบาดเจ็บ นำส่งรพ. เชียงยืน ส่วนใหญ่เป็นแผลพุพองตามร่างกาย แพทย์ได้รักษาและ อนุญาตให้กลับบ้าน 4 คน และมี 1 คน มีแผลที่ใบหน้า แขนและขา รวมทั้งตามร่างกายหลายจุด ทำให้ต้องส่งต่อรพ.มหาสารคาม</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ ลุงแจ่มเตือนภัย	<p>แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนในไทย</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่มีมัจฉา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่บริเวณถ้ำเขตกทธาร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สฟจ. กล่าวว่า แมงมุมสันโดษ จัดอยู่ในกลุ่มแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงชนิดสำคัญของโลก โดยจะออกฤทธิ์ทั้งทางผิวหนังและทางระบบเลือด โดยแต่ละคนจะได้รับพิษรุนแรงไม่เท่ากัน ดังนั้นหากถูกแมงมุมสันโดษนี้กัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ล้างแผลและประคบน้ำแข็ง ยกบริเวณที่ถูกกัดให้สูงขึ้น ห้ามนวดหรือประคบด้วยน้ำร้อน หรือปิดบริเวณแผลโดยเด็ดขาด เนื่องจาก จะทำให้พิษแมงมุมกระจาย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบเลือด เลือดแข็งตัวผิดปกติ อาจต้องให้เลือดและสารที่มีผลทำให้เลือดแข็งตัว หรือถ้าไตวายอาจจะต้องฟอกไต</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีอาการรุนแรงฉุกเฉินมาก ให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร็ว และที่สำคัญ หากเป็นไปได้ควรนำตัวอย่างแมงมุมที่ถูกกัดมาให้แพทย์ด้วย เพื่อจะได้ระบุได้ชัดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษหรือไม่</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัย</p> <p>-เสนอบทความ ให้คำแนะนำการใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยหากนั่งเรือโดยสาร อย่าขยับตัวบ่อย เพราะจะทำให้เรือเสียการทรงตัว หากเรือล่มให้ตั้งสติ มองหาจุดของเสื้อชูชีพ เมื่อได้ชูชีพแล้วพยายามพาตัวเองให้ออกห่างจากเรือ</p> <p>-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะนำที่นั่งปลอดภัยในรถตู้ ว่า ให้เลือกนั่งบริเวณตอนกลาง หรือด้านขวาของรถซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับคนขับ หากเสี่ยงได้ให้นั่งห่างจากประตูรถเพราะเป็นส่วนที่ประาะบางที่สุด หากจำเป็นต้องนั่งเบาะริมประตูรถ ให้ล็อกประตูทุกครั้ง</p> <p>-สำหรับเครื่องบิน นิตยสารป๊อปปูล่าร์ เมคานิกส์ วิเคราะห์ทางสถิติอุบัติเหตุของเครื่องบินในสหรัฐ จำนวน 20 ครั้ง จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งสหรัฐ (NTSB) ตั้งแต่ปี 2514-2550 สรุปได้ว่า ที่นั่งบนเครื่องบินด้านท้ายปลอดภัยที่สุด เพราะเป็นส่วนที่มีโอกาสได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด</p>
คมชัดลึก	<p>นักเรียนสอบได้อันดับ 1 เลือกเรียนแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.รุ่งนรินทร์ ประดิษฐ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) แถลงข่าวเปิดตัวนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 โดยปีนี้ นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดของประเทศ สอบติดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. ได้แก่ น.ส.แสงทิพย์ โชคอำนวย นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทำคะแนนได้ 82.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน</p> <p>จากการสอบถามนักเรียนพบว่า ทุกคนอยากเรียนแพทย์ เพราะชอบ มีแรงบันดาลใจ และตั้งใจเป็นแพทย์จริงๆ ไม่ได้ถูกใครบังคับให้มาเรียน เป็นการเริ่มต้นที่ดี ไม่ใช่เลือกเรียนในคณะที่ไม่ชอบ หรือถูกค่านิยมของสังคม รวมถึงผู้ปกครองบังคับ ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่ต้องลาออกกลางคันประมาณ 1 คน ถือเป็นความสูญเสียในการลงทุนผลิตแพทย์ของประเทศและเสียเวลา</p>
เดลินิวส์	<p>กรมส่งเสริมฯ ทุ่มงบ 1.49 ล้าน จัดซื้อครุภัณฑ์รองรับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สจ.สระบุรี ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์บริการสาธารณสุขเชิงเขา” ภายในชุมชนวัดเชิงเขา เขตเทศบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เมืองสระบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,000 บาท และเทศบาลเมืองสระบุรีจัดงบประมาณสมทบอีก 1,800,000 บาท รวมเป็นเงินในการดำเนินการก่อสร้าง 3,290,000 บาท
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ แนวนหน้า new)108	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว สธ.บังกาลาเทศแถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้ารายแรกในประเทศ จากตัวอย่างเลือดของคนไข้เกือบ 1,000 ราย ที่เก็บไว้ในช่วงปี 2557-2558 เป็นชายอายุ 67 ปี ซึ่งไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้เผยพบชายชาวเกาหลีใต้วัย 43 ปี ติดเชื้อชิก้าคนแรก โดยเพิ่งเดินทางกลับจากบราซิล ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่เมืองกวางจู</p>
M2F	<p>คนอินเดียขาดน้ำสะอาดมากที่สุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว ประเทศอินเดียมีประชากรที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดมากที่สุดในโลก คือ 75.8 ล้านคน หรือราว 5% ของประชากรทั้งประเทศ มากกว่าประเทศจีนและแอฟริกาที่มีจำนวน 63 ล้านคน โดยชาวอินเดียต้องจ่ายเงินราว 20% ของรายได้ เพื่อซื้อน้ำสะอาด หรือจำใจต้องใช้น้ำที่ปนเปื้อนขยะหรือสารเคมี ซึ่งมีรายงานว่าแต่ละปีเด็กอินเดียเสียชีวิตจากโรคท้องร่วง 315,000 คน</p>
new)108 คอลัมน์ AEC	<p>คลื่นความร้อน</p> <p>-เสนอข่าว ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมรัฐเกะทะห์ และรัฐปะลิส ทางตอนเหนือของมาเลเซีย อากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 39.2 องศาเซลเซียส ทำให้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียประกาศปิดโรงเรียนในรัฐดังกล่าวชั่วคราว เป็นเวลา 2 วัน (22-23 มีนาคม 2559) ตามคำแนะนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่า เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา 72 ชั่วโมง สถานศึกษาในบริเวณดังกล่าวควรต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว</p>